



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองม่วง
เรื่อง ผลการสอบคัดเลือกพนักงานส่วนตำบลสายงานประเภททั่วไปให้ดำรงตำแหน่ง
สายงานประเภทวิชาการ ในตำแหน่ง นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ

ตามท้องที่องค์การบริหารส่วนตำบลหนองม่วง ได้ดำเนินการสอบคัดเลือกพนักงานส่วนตำบลสายงานประเภททั่วไปให้ดำรงตำแหน่งสายงานประเภทวิชาการ ในตำแหน่ง นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ ภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) และภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง (ภาค ข.) เมื่อวันที่ ๔ สิงหาคม ๒๕๖๓ และภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (ภาค ค.) เมื่อวันที่ ๗ สิงหาคม ๒๕๖๓ นั้น

บัดนี้ การดำเนินการสอบคัดเลือกได้เสร็จสิ้นแล้ว อาศัยอำนาจตามความในข้อ ๑๗ แห่งประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดลพบุรี เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการสอบคัดเลือกสำหรับพนักงานส่วนตำบล พ.ศ. ๒๕๕๗ ลงวันที่ ๒๓ มกราคม ๒๕๕๘ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองม่วง จึงประกาศผลการสอบคัดเลือกพนักงานส่วนตำบลสายงานประเภททั่วไปให้ดำรงตำแหน่งสายงานประเภทวิชาการในตำแหน่ง นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ รายละเอียดตามบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกแนบท้ายประกาศนี้

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองม่วง จะประกาศขึ้นบัญชีผู้ผ่านการสอบคัดเลือกจำนวน ๒ เท่า ของอัตราว่างตามที่ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือก โดยจะเรียกรายรายงานตัวผู้สอบคัดเลือกได้ลำดับที่ ๑ ภายใน ๓๐ วัน และเมื่อได้มีการบรรจุแต่งตั้งผู้ผ่านการสอบคัดเลือกได้ตามจำนวนอัตราว่างที่จะแต่งตั้งแล้ว บัญชีสำรองให้ยกเลิก

การบรรจุแต่งตั้ง นายกององค์การบริหารส่วนตำบลหนองม่วง จะแต่งตั้งพนักงานส่วนตำบลที่ผ่านการสอบคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสายงานวิชาการ ในตำแหน่ง นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการตามลำดับที่ประกาศผลการสอบคัดเลือกได้ โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดลพบุรี

จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๑๑ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๓

(นางสาวรัชณี หลิวทอง)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองม่วง

บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกพนักงานส่วนตำบลสายงานประเภททั่วไปให้ดำรงตำแหน่ง
สายงานประเภทวิชาการ ในตำแหน่ง นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ
(สอบคัดเลือกเมื่อวันที่ ๔ สิงหาคม ๒๕๖๓ และวันที่ ๗ สิงหาคม ๒๕๖๓)
แนบท้ายประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองม่วง ลงวันที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๖๓

ได้ลำดับที่	ชื่อ - สกุล	ความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) คิดเป็นร้อยละ	ความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะสำหรับตำแหน่ง (ภาค ข.) คิดเป็นร้อยละ	ความเหมาะสมกับตำแหน่ง (ภาค ค.) คิดเป็นร้อยละ	ผลการเลือกสรร (ผ่าน/ไม่ผ่าน)	เลขประจำตัวสอบ
๑	นางสาวปณิดา หงษ์พิพิธ	๗๐	๖๕	๘๑.๕๐	ผ่าน	๐๐๑